

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปีการศึกษา 2562	ผู้กำกับตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.1.1.1 จำนวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ชุมชน เอกชน ภาคอุตสาหกรรม	เครือข่าย	2	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ หัวหน้าสาขาวิชา	หัวหน้าบริการวิชาการ หัวหน้าวิจัยและพัฒนา หัวหน้าหลักสูตร	1) พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อเสริมสร้างการให้บริการวิชาการ 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	1) โครงการสร้างเครือข่ายกับการบริการวิชาการภายนอก
3.1.1.2 ร้อยละของจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ หัวหน้าสาขาวิชา	หัวหน้าบริการวิชาการ	ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อนำผลการบริการวิชาการไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ เช่น การนำผลงานเข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ	
3.3.1.1 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	โครงการ	18	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าสาขาวิชา	หัวหน้าบริการวิชาการ	1) การบริการวิชาการแบบบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกโดยเน้นการเป็นเจ้าภาพร่วมที่มีระบบงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 2) พัฒนาระบบรองรับปัญหาเร่งด่วนของสังคมและอุตสาหกรรม 3) พัฒนาระบบการจัดการปัญหาเร่งด่วน จัดการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างทันทั่วทั้งที่	1) โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการที่แก้ปัญหาเร่งด่วนของสังคมและภาคอุตสาหกรรม
3.4.1.1 จำนวนโครงการบริการการสังคม(นับปีการศึกษา)	โครงการ	2	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าสาขาวิชา	หัวหน้าบริการวิชาการ หัวหน้าบัญชี	1) บริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 2) สนับสนุนโครงการบริการวิชาการจากองค์ความรู้เพื่อสร้างระบบงบประมาณมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 3) พัฒนาการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ 4) พัฒนาห้องทดสอบเพื่อให้เป็นนวัตกรรมขององค์กรและให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	1) โครงการจัดหารายได้จากบริการสังคม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปีการศึกษา 2562	ผู้กำกับตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.4.1.2 จำนวนเงินรายได้จากบริการสังคม(นับปีการศึกษา)	ล้านบาท	0.5	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าสาขาวิชา	หัวหน้าบริการวิชาการ หัวหน้าบัญชี	1) บริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการบริการวิชาการ อย่างเป็นระบบ 2) สนับสนุนโครงการบริการวิชาการจากองค์ความรู้ เพื่อสร้างระบบงบประมาณมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง มากยิ่งขึ้น 3) พัฒนาการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อ การบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ 4) พัฒนาห้องทดสอบเพื่อให้เป็นนวัตกรรมขององค์กร และให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	1) โครงการจัดหารายได้จากบริการสังคม